

4 Thái Bình

ĐẢNG ĐOÀN HỌND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

giải pháp chủ yếu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong hoạt động; đổi mới phương thức lãnh đạo, lệ lối làm việc của từng chức danh trong HỌND tỉnh; nêu cao tinh tiên phong, gương mẫu của cán bộ, công chức trong cơ quan HỌND tỉnh khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Sau đó, từng thành viên Đảng đoàn HỌND tỉnh, Thường trực HỌND tỉnh trình bày báo tự kiểm điểm. Trong đó, thực hiện tự kiểm điểm về lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 24/12, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng với mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn với tốc độ cao, ổn định và bền vững. Theo đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 từ 2 - 2,5%/năm; đến năm 2030, tỷ trọng ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp chiếm 17 - 18% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Về nông dân, đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 70%, trong đó đào tạo nghề khoảng 56,5%; định hướng đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 85%, đào tạo nghề từ 70 - 75%. Về nông thôn, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có từ 10 xã trở lên đạt các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, trong đó có từ 3 xã trở lên đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến về nội dung, kết cấu của quy hoạch đồng thời góp ý chỉnh sửa một số từ ngữ cho phù hợp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với kết cấu quy hoạch nhưng đổi tên thành quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; quan điểm xuyên suốt trong quá trình thực hiện quy hoạch đó là phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, trong đó nhấn mạnh

BAN CHỈ ĐẠO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Chiều ngày 24/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Thông báo Kết luận 94 tỉnh về đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) và Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 94 tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên hai ban chỉ đạo dự hội nghị.

Trong năm 2018, Ban Chỉ

sống, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; qua đó đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí trong việc hoàn thành trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đưa ra kế hoạch khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, công việc được giao.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, các đại biểu đã có những ý kiến tham gia đóng góp về hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể Đảng đoàn HỌND tỉnh, Thường trực HỌND tỉnh; những ưu điểm và hạn chế của từng đồng chí và góp ý, đề xuất thêm một số

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

một số quan điểm như: áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, xây dựng được sản phẩm nông nghiệp mang thương hiệu của Thái Bình, phát triển đồng bộ cả về trồng trọt, chế biến, nuôi trồng thủy hải sản và khai thác xa bờ, tích tụ ruộng đất, tạo vùng sản xuất hàng hóa lớn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa ý kiến của các đại biểu để trình HỌND tỉnh xem xét, thông qua như: một số từ ngữ chưa phù hợp, một số mục tiêu chưa phù hợp với tình hình thực tế...

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cũng báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình. Đến nay, hồ sơ môi trường lựa chọn nhà đầu tư đã được thẩm định, phê duyệt và phát hành; đã công khai, trình duyệt phương án thực hiện bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cho 1.371 hộ dân hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy với số tiền gần 65.598 tỷ đồng; thực hiện công khai phương án thu hồi đất ở và đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu xây lắp các khu tái định cư. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh kiến nghị tỉnh tạm ứng ngân sách để tiếp tục chi trả chi phí giải phóng mặt bằng cho dự án; đẩy nhanh tiến độ di dời một số mộ trên tuyến đường; công bố khung chính sách của dự án sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Về nội dung này, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất từ ngày 1/1/2019 sẽ bắt đầu chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho toàn bộ diện tích nằm trong dự án và mặt bằng tái định cư, việc chi trả sẽ kết thúc vào ngày 30/1/2019. Do đó, các huyện cần hoàn thiện tất cả các thủ tục để việc chi trả được thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra đồng thời khẩn trương chỉ đạo di dời một số ngôi mộ trên tuyến đường. Trên cơ sở tiến độ thực hiện các công việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng dự kiến thời gian khởi công tuyến đường bộ ven biển trong khoảng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

đạo 94 tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí xuất bản; công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Chủ động tham mưu, phối hợp các biện pháp đấu tranh chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật. Kết quả hoạt động của ban chỉ đạo 94 các cấp đã góp phần tạo sự ổn định chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, củng cố ý các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2018.

nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HỌND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giao Văn phòng HỌND tỉnh, Đảng đoàn HỌND tỉnh tiếp thu các ý kiến đề bổ sung, hoàn thiện 2 dự thảo báo cáo kiểm điểm. Đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng đoàn HỌND tỉnh, Thường trực HỌND tỉnh nâng cao tinh chủ động trong việc đề xuất, tham mưu giúp cấp ủy trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh để ban hành trên tất cả các lĩnh vực, từ đó đề xuất, kiến nghị cấp ủy, chính quyền xem xét, sửa đổi những cơ chế, chính sách

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

từ ngày 16 - 20/2/2019; đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, các sở, ngành liên quan và hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy cần khẩn trương hoàn thiện các công việc có liên quan để dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình được khởi công theo đúng kế hoạch đã đề ra.

* Sáng ngày 24/12, UBND tỉnh họp nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo đề án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội của tỉnh và hội nhập quốc tế đến năm 2025. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến tháng 12/2018, toàn tỉnh có 29 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (22 cơ sở công lập, 7 cơ sở ngoài công lập). Những năm qua, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã khẳng định được vai trò trong việc đào tạo nghề, góp phần giải quyết việc làm cho số lượng lớn lao động trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay số cơ sở phân bố không đều, quy mô đào tạo nhỏ, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhiều cơ sở chưa bảo đảm cho việc dạy và học... Vì vậy, việc sáp nhập một số cơ sở để hoạt động hiệu quả là xu thế tất yếu. Thực hiện chủ trương sáp nhập một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng đề án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025. Theo mục tiêu cụ thể, từ năm 2018 đến năm 2025 sẽ thực hiện sáp nhập một số trường trung cấp vào Trường Cao đẳng Nghề Thái Bình, sáp nhập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật vào Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình đồng thời mở rộng đầu tư củng cố nhà bảo đảm cơ chế tự chi sở tiến độ thực hiện các công việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng dự kiến thời gian khởi công tuyến đường bộ ven biển trong khoảng các huyện, thành phố...

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

Cũng trong năm qua, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác thông tin đối ngoại, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị và thông tin, định hướng dư luận. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền quảng bá hình ảnh địa phương và con người Thái Bình nói riêng, đất nước và dân tộc Việt Nam nói chung và bạn bè quốc tế.

Sau khi thành viên hai ban chỉ đạo phát biểu báo cáo luận, đồng góp ý kiến vào kết quả hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của hai ban chỉ đạo, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư

không còn phù hợp với tình hình thực tế. Thường xuyên sâu sát, làm tốt công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, văn bản của HỌND tỉnh, nhất là cấp thực hiện như: giám sát lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành về những vấn đề bức xúc đặt ra mà người dân và cử tri quan tâm; giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Duy trì nền nếp, hiệu quả việc tiếp công dân; tăng cường phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, cấp ủy địa phương, các cơ quan chức năng để thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HỌND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng có bài phát trí với bản tự kiểm điểm của

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành trong việc xây dựng đề án phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để đề án triển khai thực kế hoạch đã xây dựng, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, sắp xếp về bố cục, nội dung khoa học, rõ ràng; trong đó, cần xác định được các ngành nghề trọng điểm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, bổ sung nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước và có những giải pháp cụ thể để triển khai để án một cách hiệu quả. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể nội dung đề án với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách ngành để sớm hoàn thiện đề án trình UBND tỉnh.

* Chiều ngày 24/12, UBND tỉnh họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc khi giao đất để thực hiện dự án khu đô thị phía Tây quy mô 10, huyện Đông Hưng và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển nhà ở tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ). Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện huyện Đông Hưng.

Dự án khu đô thị phía Tây quốc lộ 10 huyện Đông Hưng do liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích khu quy hoạch 376.292m². Tuy nhiên, do vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng nên dự án được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 thuộc xã Đông Hợp có diện tích 248.358,4m² và giai đoạn 2 có diện tích 127.933,6m². Trong giai đoạn 2, tỉnh sẽ thực hiện giao đất làm 2 đợt, trong đó đợt 1 Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh giao 68.490,9m² cho liên danh nhà đầu tư.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

thường trực Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 94 tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của hai ban chỉ đạo trong năm 2018, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2019 tình hình vẫn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, các cấp, các ngành cần nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm ổn định tình hình chính trị - xã hội. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện. Quan tâm giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách với các tầng lớp nhân dân, nhất

các đồng chí thành viên Đảng đoàn HỌND tỉnh, Thường trực HỌND tỉnh. Đồng chí đánh giá các đồng chí đều tận tụy, trách nhiệm với công việc, quyết đoán trong điều hành công việc, nắm chắc vấn đề, lĩnh vực được phân công phụ trách; đồng thời, thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong phương pháp chỉ đạo, điều hành, gợi mở giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu quả công việc trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị thời gian tới từng thành viên chủ động tham mưu giúp cấp ủy, HỌND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ trên từng lĩnh vực, công việc được giao, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HỌND tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành các bước, quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 8 chức danh do HỌND tỉnh bầu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

Về tình hình triển khai thực hiện dự án phát triển nhà ở tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất; tổ chức xin ý kiến tham gia của các sở, ngành liên quan; hoàn thành việc tổ chức đấu giá và trình UBND tỉnh ra quyết định công nhận kết quả đấu giá.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đồng thời đề xuất giải pháp để việc triển khai thực hiện các dự án đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình đạt ợt 1, giai đoạn 2 để đầu tư xây dựng hạ tầng, tránh tình trạng đất bị bỏ hoang. Trong thời gian đầu tư xây dựng hạ tầng, UBND huyện Đông Hưng chủ trì, thống nhất với chủ nhà đầu tư góp vốn đầu tư giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng về phân định vị trí giao đất, số lượng, ranh giới làm cơ sở để giao đất cho các nhà đầu tư. Việc giao đất cho các nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án sẽ được thực hiện sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ. Sau khi nhà đầu tư hoàn thiện hạ tầng và tình thỏa thuận xong những vướng mắc trong quá trình giao đất thì sẽ cho phép nhà đầu tư kinh doanh nhà ở thương mại. Về việc thực hiện giao đất đợt 2, giai đoạn 2, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng

trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Đông Hưng khẩn trương giải quyết tồn tại trong giải phóng mặt bằng trong tháng 12/2018, liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, xuất nhập khẩu Phú Hưng - Công ty Cổ phần Lam Sơn Thái Bình sớm hoàn thiện quy hoạch điều chỉnh. Về việc đấu giá quyền sử